



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โพลภาพลักษณ์ กรม.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวไทย, INN, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก

-เสนอข่าว สำนักวิจัย SUPER POLL นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง ภาพลักษณ์กรม.ในใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,212 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-22 พ.ย. 2562 พบว่า ภาพลักษณ์ด้านทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 43.5 อันดับ 2 นายอุตตม สาวนายน รมว. การคลัง ร้อยละ 34.4 อันดับ 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร้อยละ 32.5 อันดับ 4 นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ร้อยละ 31.3 และอันดับ 5 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร้อยละ 30.8

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐออนไลน์, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า วันที่ 25 พ.ย. จะให้กรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องข้อเสนอลดการแบน 3 สารเคมี ออกไปอีก 6 เดือน อ้างว่าจัดเก็บสารส่งคืนบริษัทไม่ทัน และสต็อกสารคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ กล่าวว่า กรณีการปรับสถานะ 3 สารเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค. ซึ่งกรมวิชาการเกษตรต้องเปิดรับแจ้งการครอบครองภายใน 15 วัน และต้องให้ผู้ครอบครองนำมาส่งมอบภายใน 15 วันหลังแจ้ง เป็นระยะที่กระชั้นชิดมาก และกระบวนการจัดการกับสารเคมี 3 ชนิดต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน จึงจะเสนอ คกก.วัตถุอันตรายเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไป 6 เดือน

ด้าน นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯ จะเดินหน้าคัดค้านการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด อย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลยังคงมติของคกก.วัตถุอันตราย จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ไทยที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบถั่วเหลือง 5 ล้านตันต่อปีจากบราซิลและสหรัฐซึ่งมีการใช้ไกลโฟเซต โดยวันที่ 26 พ.ย. เกษตรกรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไปขอเข้าพบนายกฯ เพื่อถามความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เครือข่ายด้านสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรกว่า 300 องค์กร ยืนยันให้คงมติแบน 3 สารเคมี ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และส่งสต็อกสารเคมี 3 ชนิดกลับคืนประเทศต้นทาง ส่วนกรณีที่น่ายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ระบุว่าจะเลื่อนแบน 3 สารเคมีนั้น ขอทวงถามจุดยืนของนายสุริยะด้วย

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ประชาไท

-เสนอข่าว ผศ.ดร.อนสรณ์ ธรรมใจ ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ระบุว่า ควรมีทางเลือกอื่นๆ ทดแทนการใช้สารเคมีและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตและเศรษฐกิจของประเทศ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, thaigov

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา ว่า รัฐบาลมีนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยได้จัดระบบบริหารจัดการ แก้ไขข้อกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นยากัญชา ตั้งเป้าหมายเข้าบัญชียาหลักและระบบหลักประกันสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการรักษาของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษา คาดว่าการเปิดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. อภ. กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรเวชศาสตร์กัญชา ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูกในระบบปิดเพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ การสกัดน้ำมันกัญชาและสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย รุ่นที่ 1 จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 7-8 ธ.ค. 2562

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กระปุกTNN

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.มณู ลิเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ามีชายไทยอายุ 48 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด ได้รับการรักษาตั้งแต่ช่วงเดือนก.พ. 2562 จนมะเร็งมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่ช่วงหลังผู้ป่วยลดยาเองเพราะได้รับข้อมูลทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการสูบน้ำมันกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยรักษามะเร็งปอด โดยใช้ร่วมกับการหยดน้ำมันกัญชาได้สิ้น หลังจากนั้นมีอาการเหนื่อยมากขึ้น เอกซเรย์ปอดพบว่า มีฝ้าขาวทั้งสองข้าง ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อการสูบสารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเพราะทำให้ปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอภาพข่าว เครื่องช่วยวิสาหกิจชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จัดสัมมนาวิชาการ "กัญชา กัญชา วิถีไท" มีผู้แทนเครื่องช่วยวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทยและกลุ่มจังหวัดกว่า 300 คน ร่วมรับฟัง</p> <p>ภารกิจส่งอวัยวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอภาพข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ออกปฏิบัติการกิจจิตอาสา "หัวใจติดปีก" รับส่งอวัยวะจากผู้บริจาคภาวะสมองตายที่อุบลราชธานีและร้อยเอ็ด โดยใช้ค่าใช้จ่ายและเครื่องบินส่วนตัวในการทำหน้าที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวชื่นชมในความสามารถและเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรสาธารณสุข โดยภารกิจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ รพ.จุฬาลงกรณ์ และทีมแพทย์ผ่าตัดไต รพ.ศรีนครินทร์ รวมถึงทีมแพทย์พยาบาล สธ. ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง</p>	-
<p>แผ่นดินไหว สปป.ลาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี ปก. เปิดเผยความเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหวในสปป.ลาว มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 198 หลัง สถานที่ราชการ 8 แห่ง วัด 34 แห่ง รพ. 4 แห่งสถานบริการสาธารณสุข 3 แห่ง อาคารขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้จัดตั้งศูนย์ยึดติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากแผ่นดินไหวใน สปป.ลาว จัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือนอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย และเร่งให้การช่วยเหลือ</p>	-
<p>เยลลี่เมลาทอนิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าวเพจ Drama-addict โพสต์ข้อความว่า นอกจากเยลลี่กัญชาแล้ว ยังมีเยลลี่เมลาทอนิน ซึ่งเมลาทอนินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตเองได้จากต่อมไพเนียลในสมอง ช่วยเรื่องการนอนหลับ การทำงานของระบบหัวใจ หลอดเลือด ภูมิคุ้มกัน จึงมีคนพัฒนาเยลลี่หรือยาที่มีเมลาทอนินออกมาขาย ซึ่งในไทยจดทะเบียนเป็นยา ต้องขายในร้านยาและโดยเภสัช ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหากกินเมลาทอนินเข้าไปอาจทำให้อาการหนักกว่าเดิมได้</p>	-
<p>ต้นแบบ รพ.แห่งความสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สสส.ร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช เปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ของรพ.สมเด็จพระยุพราช</p> <p>พญ.ขจิรัตน์ ปริกเอโก ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. เปิดเผยว่า กลุ่มวิจัยฯ ต้องการขยายผลองค์ความรู้และการจัดการพื้นที่ต้นแบบด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ที่มีผลต่อวิถีชีวิต ผู้คน ชุมชนและสังคม เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนสร้างบุคลากรด้านการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อม และยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างรพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยร่วมมือกับภาคีสถาปนิกจัดทำผังแม่บทและออกแบบอาคารของรพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจำนวน 10 แห่ง ทั่วประเทศ</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า แนวคิดหลักของโครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข คือ สร้างองค์ความรู้เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชน ผ่านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หลักคิดทางสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่ดี โดยส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเยียวยา และพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างใน รพร. 21 แห่ง ให้เป็นรพ.ต้นแบบแห่งความสุข โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตในรพ.ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการทำงาน ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวก รพ.สิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเครียด และช่วยคลายความวิตกกังวล</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุบัติเหตุทางถนน สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า กรมฯ โดย สปค. ได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (BIGRS) พัฒนาระบบข้อมูล กลไก รูปแบบการเก็บและระบบรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนใน กทม. ซึ่งผลของแนวคิดและระบบการจัดการข้อมูลชุดใหม่ตั้งแต่ปี 2559- ปัจจุบัน พบว่า ผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในกทม. 4,678 ราย ซึ่งค้นพบเพิ่มเติมถึง 2,202 ราย จากสถาบันนิติเวชทั้ง 7 แห่ง ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่พบข้อมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในเขต กทม. ที่รายงานต่ำกว่าความเป็นจริง และได้มีการทวนสอบข้อมูลกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. พบว่าทะเบียนมรณะบัตรส่วนใหญ่ไม่ได้ลงสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p>	-
<p>แอสตมปียาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์พิมพ์ไทย, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว นายนิคม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวว่า แอสตมปีมรณะหรือกระดาศมาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์หลอนประสาท โดยมีการนำสารแอลเอสดีเคลือบหรือหยดลงบนกระดาศที่มีคุณสมบัติดูดซับดีและมีสีล้นลวดลายต่าง ๆ เมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกาย ระยะเวลาจะรู้สึกมีความสุข อารมณ์ดี จากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรง อาจทำร้ายผู้อื่น บางรายอาจทำร้ายตนเองรวมถึงฆ่าตัวตาย สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน จับยึดได้เพียง 3 คดี คดีละ 1-2 ชิ้น ในแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ผู้ต้องหาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ ป.ป.ส.มีระบบเฝ้าระวัง โดยร่วมกับศูนย์พิษวิทยา รพ.รามธิบดี และเครือข่ายแพทยนิติวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ รวมถึงสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งของ สตช. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีระบบข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติดของ สธ. ที่ระบุประเภทยาเสพติดที่ผู้เข้ารับการบำบัดใช้ หากมียาเสพติดชนิดใหม่แพร่ระบาดจะทราบได้อย่างรวดเร็ว</p>	-
<p>โรคจิตเวชจากสุรา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชธานี กล่าวว่า สุราเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กดสมองส่วนกลาง ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ หากดื่มจนติดมีความเสี่ยงเกิดอาการทางจิตได้ เช่น ซึมเศร้า จะมีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือประสาทหลอน ที่พบบ่อยคือหูแว่ว หวาดระแวง ระบบความจำบกพร่อง สมองเสื่อม ผิดปกติทางอารมณ์ บุคลิกภาพหรือพฤติกรรม หากไม่หยุดดื่มและรับการรักษา มีโอกาสป่วยเป็นโรคจิตเภทสูงคนไม่ดื่ม 3.8 เท่าตัว โรคซึมเศร้า 3.9 เท่า โรคไบโพลาร์ 6.3 เท่า และโรควิตกกังวล 4.6 เท่า และโรคจะคงอยู่ถาวรแม้จะหยุดดื่มแล้ว จากการสำรวจใน จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์พบประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ติดสุราประมาณ 194,000 คน บำบัดฟื้นฟูแล้ว 30,369 คน อีก 160,000 กว่าคน ยังไม่ได้รับการบำบัด ในปี 2563 จะเร่งให้เข้าถึงบริการ โดยขอความร่วมมือสังเกตคนใกล้ชิด ว่าติดสุราหรือไม่ ซึ่งมี 7 สัญญาณ คือ 1.ต้องดื่มมากขึ้นถึงจะได้อรรถิเท่าเดิม 2.เมื่อไม่ได้ดื่มจะมีอาการทางร่างกาย 3.ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ 4.ต้องการเลิกดื่มหลายครั้งแต่ทำไม่สำเร็จ 5.หมกมุ่นกับการดื่มหรือหาสุรามาดื่ม 6.เสียงาน และ 7.ยังดื่มสุรา ทั้งที่เจ็บป่วย หากพบ 3 ใน 7 อาการ ให้สงสัยว่าอาจติดสุราและรีบไปบำบัดรักษา</p>	-
<p>ศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ที่รพ.บางขุนเทียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งศูนย์ผู้สูงอายุ เปิดแห่งแรกเป็นศูนย์ต้นแบบที่บ้านสูงวัย ศรีเกษมรวมใจราชพิพัฒน์ รพ.ราชพิพัฒน์ และจะขยายเพิ่มทั่วพื้นที่กทม. โดยใช้งบประมาณกทม.ร่วมกับงบสนับสนุนจาก สปสช.</p>	-
<p>ปิดห้องแล็บสารกระตุ้นของไทย สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, nationtv, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามกีฬา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารต้องห้ามใน กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก (World Anti-Doping Agency-WADA) ให้ตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ม.มหิดล ถูกสั่งปิดชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้น เนื่องจากมีปัญหาเรื่องวิธีการตรวจสอบ การส่งผลการตรวจล่าช้า และขาดแคลนบุคลากรผู้ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขาดการร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับ ม.มหิดลอย่างเป็นทางการ โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกส่งไปแล็บประเทศข้างเคียงแทน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐบาลไทย ก.การท่องเที่ยวฯ กทท. และ ม.มหิดล รวมถึง สธ. ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน</p>	-
<p>เวียดนามดูงานบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยถึงการต้อนรับคณะทำงานจาก ก.สาธารณสุขเวียดนาม ที่มาศึกษาดูงาน สปสช. ของไทย ว่า เป็นการดูงานในส่วนของการจัดกลไกทางการเงินและวิธีบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเวียดนามจะนำ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
องค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ตามบริบทของประเทศต่อไป โดยในวันที่ 26 พ.ย. 2562 จะศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุขที่ รพ.สมุทรสาคร และรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรสาคร	
<p>เดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์newsplus, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ thaimtmnews, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว ศิลปินบันเทิงและประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 รพ.” ระยะทาง 5 กม. และ 10.5 กม. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลและยากจน โดย กกก.กองทุนเพื่อผู้ป่วยและรพ.มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชา จัดขึ้นพร้อมกัน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตราด มุกดาหาร บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ และ กทม. สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เลขที่บัญชี 167-6-00737-7</p>	-
<p>โรคหัดในขาม้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ข่าวสั้นรอบโลก, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในขาม้วเพิ่มขึ้นกว่า 20 คน หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อต้นเดือน ขณะที่ผู้ป่วยสะสมอยู่อย่างน้อย 1,644 คน และส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก ด้านกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ส่งวัคซีนป้องกันโรคหัดไปยังขาม้วแล้วมากกว่า 110,000 ชุด</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

